



สโมสรโรตารีสงขลา

District 3330 R.I. Thailand Rotary Club Of Songkhla
Home Club of District Governor YI 2016-2017



สารสโมสร ฉบับที่ 13 ประจำปีบริหาร 2559-2560 ประชุมประจำสัปดาห์ วันพุธ ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 1 นย.สุพัตรา ยอมเจริญ แจ้งข่าวมายก

- กล่าวขอบคุณ อน.สมบัติ – รท.จรรุวรรณ เหาตะวานิช สำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับสมาชิก ประทับใจในการจัดงานมาก
- วันที่ 29/10/59 ได้ร่วมรับประทานอาหารที่บ้าน แอนน์เล็ก ซึ่งเป็นแอนน์ ของ อน.สมหมาย คงคล้าย ซึ่งมีสมาชิกและแอนน์ไปกันมากมาย ทำให้แอนน์เล็กรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก



- ความคืบหน้าการปรับปรุงศาลาผู้โดยสาร โรตารี ประมาณ 90 % ค่าใช้จ่ายประมาณ 19,172 บาท

วาระที่ 2 รท.จรรุวรรณ เหาตะวานิช

- จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนไร้ค่า รวม 5 คน เป็นบุตรของโรแทเรียน 4 คน และเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีแรก 1 คน ซึ่ง อน.อุบลวรรณ เม่งช่วย ได้สนับสนุนค่าเดินทางให้กับสมาชิกสโมสรโรตารีแรก เป็นเงิน 1,000 บาท
- โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มี ดญ.ยุวลักษณ์ อุทัยรังสี เข้าสอบข้อเขียนแล้ว ทำคะแนนได้ 33 เต็ม 40 คะแนน

วาระที่ 3 คุณธีระยุทธ วานิชชัง วิทยากรพิเศษ บรรยาย เรื่อง ETIPITAKA

ในช่วงก่อนหน้านี้มีเวลาว่างจากงานหลัก จึงคิดว่าหาอะไรทำดี และได้มาลงตัวที่ การศึกษาเกี่ยว พุทธวจน ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับโปรแกรม E-Tipitaka คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก โดยเน้นเรื่องความเร็ว และถูกต้องเป็นสำคัญ อีกทั้งโปรแกรม E-Tipitaka สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS (iPhone, iPad, iPod touch) ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติของโปรแกรม คือ ค้นหาเร็ว สามารถบันทึกข้อความช่วยจำ บันทึกประวัติการค้นหา เทียบเคียงพระสูตรได้ในหน้าเดียวกัน มีพระไตรปิฎกทั้ง ฉบับหลวง มหามกุฏฯ และ มหาจุฬาฯ โปรแกรมเสรี เปิดเผยแพร่ (Open source) สามารถใช้โปรแกรมนี้ค้นหาสิ่งที่ท่านอยากรู้ได้ เช่น เรื่องการนั่งสมาธิ การสวดมนต์

สำนักงานบริหาร ปี 2558-2559 นย.สุพัตรา ยอมเจริญ

506-508 ถ.สงขลา-เกาะยอ ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

506-508 Songkhla-Koh Yo Rd., T.Pawong A.Muang, Thailand

ประชุมทุกวันพุธ

ณ โรงแรมวิว่าห้องสุวรรณ

เวลา 20.00 – 21.30 น. ประชุม

วาระที่ 5 อน.บัญชา ถวัลย์วงศ์ศรี เรื่อง การจัดงานป็นจักรยาน

มีวาระต้องการให้ที่ประชุมลงมติ เรื่องการ จัดงานป็นจักรยานประจำปี เนื่องจากในปีนี้สโมสรมีแนวคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน จากเดิมที่เคยจัดแบบป็นจักรยานเพื่อการแข่งขัน มาเป็นการป็นเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้เส้นทางในเมืองสงขลาโดยจัดให้มีการเล่นเกมสักระหว่างป็นจักรยาน โดยใช้ทีมงานของสโมสรโรทาเรคท์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลา เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลา ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยกับนโยบายนี้ จัดเป็นโครงการ “โรตาริสสงขลาป็นเพื่อน้อง กิน เที่ยว เมืองสงขลา”

บรรยากาศการประชุม

